

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดงานเวทีเสวนา เรื่อง Respect My Body Respect My Society : แต่งสวย นุ่งสั้น เรื่องของฉันทหรือเรื่องของสังคม**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรร่วมจัดงานเวทีเสวนา เรื่อง Respect My Body Respect My Society : แต่งสวย นุ่งสั้น เรื่องของฉันทหรือเรื่องของสังคม ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสนับสนุนสถานที่และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๕ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. สรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาสรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**๑. รับทราบสรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย**

**๒. เห็นชอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. และนำสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนารวมทั้งความเห็นของที่ประชุมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารต่อไป**

**๔. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ISPCAN International Congress 2018 ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) เข้าร่วมการประชุม ISPCAN International Congress 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

#### ๕. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทยด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมการการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทยด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทน กสม. ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ในการนี้ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ได้สนับสนุนสื่อและวัสดุสำหรับใช้ในโครงการดังกล่าวด้วย

๖. นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ของคณะกรรมการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสรรพลสิทธิ์ คุ้มประพันธ์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

#### ๗. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานวันชาติอินโดนีเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงานวันชาติอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และผู้แทนคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กสม. เป็นอย่างยิ่ง

๘. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเรื่อง Asia Stakeholder Engagement in Thailand

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก CRT Japan ให้ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมา ในการสัมมนาเรื่อง Asia Stakeholder Engagement in Thailand ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดโดย CRT ประเทศญี่ปุ่น ณ สำนักงาน UNDP ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

๙. ประมวลสรุปความเห็นของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปความเห็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ในการนี้ ได้มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะต่อ กสม. จำนวน ๕ หน่วยงาน

**๑๐. สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มช่องทางบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และลงพื้นที่เยี่ยมชวามันนิ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มช่องทางบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และลงพื้นที่เยี่ยมชวามันนิ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวอติยา เดวีเลาะ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชวามันนิในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จุดสกัดธารปลิว ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จากการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้

๑. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ชวามันนิได้รับสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้จังหวัดสตูลเป็นต้นแบบ และขยายไปยังจังหวัดพัทลุง ตรัง และจังหวัดอื่นๆ

๒. ศึกษาข้อมูลการให้การช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาค้นหาเมืองดั้งเดิม ชาวโอรังอัซลี (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการในประเทศไทย

๓. ควรส่งเสริมด้านความมั่นคงในชีวิต ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร สิทธิด้านสวัสดิการอื่นๆ ที่พึงได้รับจากรัฐ โดยไม่ขัดต่อวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์มันนิ

๔. การกำหนดท่าทีและบทบาทของ กสม. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous People : UNDRIP) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง

**๑๑. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๔ ครั้ง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น ๖๑๓ คน การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ การอภิปราย และกิจกรรมถอดบทเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มและอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ การทบทวนแนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ และข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน